



บทที่ 405

วันที่ 26 ม.ค. 2020 วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

ข้าแต่พระเป็นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้นำของพวกเราคาทอลิกทั่วโลกได้ทรงประกาศให้ปี 2020 เป็นปีแห่งพระวาจา นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีสำหรับคริสตชนทุกคน ที่ผู้นำสูงสุดกำลังทรงนำให้ลูกแกะของพระองค์หันมาเองจริงเอาใจกับการศึกษาพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา

สำหรับลูก ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตน ตามที่พระองค์กำลังทรงสอนมา ตั้งแต่ก่อนลูกมาเป็นลูกของพระองค์เสียอีก รู้สึกดีใจและปลื้มปีติมาก ลูกจำได้ว่าวันแรกที่ลูกไปเรียนคำสอนเมื่อ 24 ปีก่อน ลูกถามคุณพ่อผู้สอนว่า “คุณพ่อคะหนูจะซื้อพระคัมภีร์คาทอลิกได้ที่ไหนคะ” คุณพ่อตอบว่า “พระคัมภีร์คาทอลิกยังไม่มี เราใช้เล่มเดียวกับทางคริสเตียน” แล้วลูกก็รอ... รอวันที่พวกเรามีพระคัมภีร์ของเราเอง แล้ว... ตอนนีพวกเราก็มีแล้ว 😊 แล้วลูกก็แอบคิดของลูกเองโดยไม่กล้าบอกใครว่า เมื่อไรที่คาทอลิกมาศึกษาพระวาจาของพระเจ้าอย่างจริงจัง จังๆ และประพฤติปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ในชีวิตประจำวันแล้ว ศาสนาของเราจะสมบูรณ์ที่สุด เพราะมีทุกอย่างครบบริบูรณ์เลย 😊😊😊

2-3 เดือนก่อนสิ้นปี 2019 ลูกได้รับเชิญให้ไปพูดแบ่งปันที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ลูกรีบถามว่า สถานที่ที่จะให้ไปพูดนั้น มีแอร์หรือไม่ ไม่ใช่ว่าลูกจะสำอางหรืออะไร แต่การไปพูดเรื่องศาสนาให้ผู้ฟังจำนวนเป็นร้อยในห้องที่ไม่มีแอร์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่บังเกิดผลอะไรเลย เพราะนอกจากผู้ฟังจะหงุดหงิด กระสับกระส่าย และง่วงนอนแล้ว เผลอๆ ผู้พูดเองอาจจะหลับคาไมโครโฟนก็ได้ จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หว่านเมล็ดพืช หว่านเมล็ดบ๊ีบ ก็ถูกลมพัด พัดกระจายไปตกนอกห้องหมด ไม่มีโอกาสตกลงแม้กระทั่งในพงหนาม!

คุณพ่อเจ้าอาวาสเข้าใจถึงความกังวลเรื่องสถานที่ จึงได้เลื่อนวันพูดแบ่งปันของลูกมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าพอดี ซึ่งในวันดังกล่าว อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งได้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปีที่ผ่านมาเสร็จทันใช้กับกิจกรรมนี้ ลูกจะได้เป็นวิทยากรคนแรกที่ได้ใช้ห้องประชุมของอาคารนี้

ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจ พระเจ้าข้า!

หัวข้อการแบ่งปันของลูกในวันนั้นคือ “ประสบการณ์ชีวิตของดิฉันกับพระวาจาของพระเจ้า” มีผู้เข้าฟังประมาณ 200 คน ลูกนำหนังสือ “ภูเขาเคลื่อนได้” ไปแจกด้วย ก่อนนี้ลูกจะแจกฟรีในการพูดแบ่งปันทางคาทอลิก แต่เวลาลูกไปพูดทางคริสตจักร ศิษยาภิบาลจะนำกล่องมาให้สมาชิกที่มาขอรับหนังสือถวายเงินแก่คริสตจักรของพวกเขา ซึ่งลูกคิดว่าเป็นสิ่งดี เพราะการแจกฟรีอาจจะทำให้หนังสือนั้นไม่ค่อยมีคุณค่าและวัดก็จะได้เงินด้วย เพราะลูกเองในฐานะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่เคยขอรับเงินค่าหนังสือ ไม่ว่าจะพิมพ์กี่ครั้งหรือในภาษาใดก็ตาม

สำหรับการพูดแบ่งปัน ลูกแบ่งหัวข้อออกเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงของลูก และได้เขียนใน “บทสวดของฉัน” มาแล้วทั้งนั้น โดยลูกได้เน้นว่าสิ่งที่ลูกค้นพบจากการอ่านศึกษาพระวาจา



และปฏิบัติตาม ตลอดจนผลที่ได้รับนั้น ไม่มีในตำราเล่มใด และลูกเองก็ไม่เคยศึกษาเทววิทยาหรือแม้แต่เข้าเรียนพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการ ดังนั้นสิ่งที่ลูกจะแบ่งปันนั้น หากไม่ถูกไม่ควรอย่างไร ขอคุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ และพี่น้องที่ทราบช่วยชี้แนะด้วย

หัวข้อแรกคือ การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้นหาพระเจ้า เนื่องจากตอนมาเป็นคาทอลิกแล้ว ลูกได้รับฟังพระสงฆ์เทศน์สอนมาตลอดว่า เราต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ ในขณะที่นั้น ลูกยังไม่รู้จักพระองค์ แต่ลูกมีความเชื่อแต่เป็นความเชื่อแบบเกรงกลัว และคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่บนสวรรค์ ลูกไม่กล้ารักพระองค์!

แต่จากการศึกษาพระวาจาอย่างจริงจัง จังๆ ลูกได้ค้นพบพระองค์และค้นพบว่า พระองค์คือองค์แห่งความรัก และประทับอยู่ในใจของพวกเรามนุษย์ทุกคน ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ไกลโพ้นโน่นเลย เป็นการค้นพบที่เป็น breakthrough สำหรับชีวิตการเป็นคริสตชนของลูกเลยทีเดียว

ต่อมาคือ การปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ เมื่อเราค้นพบพระเจ้าในใจแล้ว เราก็อยากปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ เช่นเดียวกับพนักงานที่ควรและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของประธานบริษัท แต่การปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์นั้น ต้องฝึกตัวเองและธรรมชาติมนุษย์ ฝึกไปนานๆ ก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเราไปโดยปริยาย

และลูกค้นพบอีกว่า ผลที่เกิดกับชีวิตของลูกเป็นไปตามพระวาจาที่อยู่ในพระคัมภีร์ทุกประการ ☺

หัวข้อที่สองคือ การอ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้บังเกิดผล ซึ่งลูกได้เขียนไว้ในบทสวดของฉันทบทที่ 400

หัวข้อที่สาม การประกาศข่าวดี เมื่อหัวใจของเราเปี่ยมล้นด้วยข่าวดีของพระองค์ เราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ เพราะมันจะปรี่ล้นออกมา เราต้องประกาศข่าวดีให้คนทั้งโลกทราบข่าวดีนั้นและมารู้จักพระเจ้าของเราด้วย

ลูกแบ่งปันให้ฟังถึงวิธีการประกาศข่าวดีด้วยการดำรงชีวิตประจำวัน

หัวข้อที่สี่ ลูกยกตัวอย่างพระวาจาที่เป็นประโยชน์มากกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะการสวดทูลของจากพระเจ้า แล้วทำไมไม่ได้ทุกครั้ง

ปรากฏว่า มีผู้ฟังสนใจมากในหัวข้อนี้ และได้ติดต่อขอบทพระวาจาจากลูกหลังจากนั้น

และหัวข้อสุดท้ายคือ ทุกคนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ เพราะพระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์

ลูกสรุปหลังจากพูดแบ่งปันเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งว่า พระวาจาคือ แสงสว่าง คลังแห่งปัญญา และพลังแห่งชีวิต และด้วยพระวาจาบทนี้ว่า

“แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้า มีค่าสำหรับข้าพเจ้าเท่ากับการที่ข้าพเจ้าได้วิ่งถึงปลายทาง และทำให้ภารกิจที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จไป คือการเป็นพยานประกาศข่าวดีแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า” กิจการอัครสาวก 20:24

อาแมน

ลูกขอพร: อดทนนะ

www.moving-themountain.com

